



ประกาศโรงพยาบาลโขงเจียม
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ

.....

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ โรงพยาบาลโขงเจียม

โรงพยาบาลโขงเจียม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการโรงพยาบาลโขงเจียม พิจารณาเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการที่อยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ของข้าราชการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิพงษ์ อุ่นทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

บัญชีรายชื่อผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
หน่วยงาน โรงพยาบาลโขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับการประเมิน
๑	นางบุญทริกา เลิศแล้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๒	นายวรยุทธ เลิศแล้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ดีมาก
๓	นางสาวดิยารัตน์ ภูติยา	เภสัชกรชำนาญการ	ดีมาก
๔	นางวิไลวรรณ ทুমไผ่	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	ดีมาก
๕	นายรัฐพล เกิดสุข	นายแพทย์ชำนาญการ	ดีมาก
๖	นายพงษ์ศธร จงจินากุล	เภสัชกรปฏิบัติการ	ดีมาก
๗	นางอัญชญา มุ่งคุณดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๘	นางนันทชฎมล ส่องแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๙	นางอนัญชญา ศรีบุรินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๑๐	นางสาวทัศนีย์ สิมพรัักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๑๑	นางสาวจุฬารัตน์ ผลตก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๑๒	นายสรายุทธ์ หยงสิทธิ์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ดีมาก
๑๓	นางสาวศุภิสรา นิลบรรจง	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๔	นางสาวปิยะพร พุ่มแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๑๕	นางสาวรัตนภรณ์ แสนทวีสุข	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	ดีมาก
๑๖	นางสาวธนาภรณ์ พรหมทา	นักโภชนาการปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๗	นางสาวดารานาถ มูลสินธุ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๘	นายฉัตริน พลพะพันธ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๙	นางจุฑาทิพย์ หลงชิน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๐	นางสาวสุรางคณา สาระวิถี	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๑	นายทฤษฏ์ สีนานนท์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๒	นางสาวอารยา ภูทอง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๒๓	นางสาวจาริณี มะลิมาศ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๒๔	นางสาวจิราวรรณ ทองเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ดีมาก
๒๕	นางสาววัลลียา อองพลากร	เภสัชกรปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๖	นางอิศรา สมสะอาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๒๗	นางสาววีระญา มาโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๒๘	นางสาวกิตติมา คุณทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๒๙	นางสาวทศวรรณ พวงคต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๓๐	นางชรินทิพย์ พงศ์วิเศษเดชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๓๑	นางสาวชญาณี ทองคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีมาก

๓๒	นางสาวขวัญฤดี ประเสริฐสิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๓	นางสาวปภัศรา ศีลาที	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดีมาก
๓๔	นางสาวอุมาพร คำมะริด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดีมาก
๓๕	นางสาวเวทิตา บุญสุข	นายแพทย์ชำนาญการ	ดีมาก
๓๖	นายณณวัฒน์ มงคลสวัสดิ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๗	นายปรัชญา พลอยเพชร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ดีมาก
๓๘	นางดวงนภา ดีมาก	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก



(นายสิทธิพงษ์ อุ่นทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม